

**สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๗ (๑๐/๒๕๖๑)**  
**วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</b>		
๑.๑	แจ้งจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ตอบรับเข้าประชุม ๑๘ ท่าน และขอลาประชุม ๙ ท่าน	รับทราบ
๑.๒	กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญบุษ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมฯ จำนวน ๙ หน้า	รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้แก้ไขตามที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ “วาระลับ” จำนวน ๔ หน้า ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๕ (วาระ ๒.๒) เรื่องของอนุมัติแต่งตั้งและยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) และรายงานข้อเท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ (วาระ ๘.๒)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย</b>		
๓.๑	<p>รายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และ อำนวยเจริญ</p> <p>รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนวยการ ร่วมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตที่รับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการบนพื้นฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน” มี ๖ กลยุทธ์ที่สำคัญ คือ ๑) พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาค ๒) สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และงบประมาณเพื่อรองรับต่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ๓) เชื่อมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก ๔) สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ชุมชน และสังคม ๖) พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันตก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเจตนาของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑) ด้านวิชาการและหลักสูตร เน้นการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ๒) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จัดให้มีโครงสร้างหลัก คือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม บัณฑิตเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้บริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับชุมชน และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ๓) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุสู่พฤติกรรม” ภายในปี ๒๕๖๖ และในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง “นครสวรรค์โมเดล” ภายใต้กรอบการพัฒนา “Heaven City” โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนวยการ ตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนที่บูรณาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้นและภูมิภาค มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง” มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการบริหาร ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๖๓ จะมีการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ การวิจัยที่สอดคล้องบริบทของพื้นที่ การปรับตัวเป็นวิทยาเขต การตั้งสถาบันการเรียนรู้ผู้สูงอายุในปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องสังคมผู้สูงอายุ การเป็นศูนย์วิทยการสมุนไพรร และด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง</p>	รับทราบ
๓.๒	<p>รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ บทบาทของคณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการให้คำปรึกษา มากกว่าการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตรวจสอบภายในในระดับสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ทั้ง ๙ ข้อ จากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจสอบภายใน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ในข้อ ๗ (๑) การวางนโยบายและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงาน ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา และกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินการ แบบ GRC : Governance + Risk Management + Internal Control or Compliance ที่จะบูรณาการและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับ และบริหารจัดการองค์กรในทุกๆระดับชั้น โดยคณะทำงานอาจเป็นบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการฯ ร่วมด้วยก็ได้ ในข้อ ๗ (๒) การตรวจสอบการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการฯ เสนอแนะระบบผู้รับผิดชอบระดับที่สองมาใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาระประเมินความเสี่ยงมีความครบถ้วน และทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงสามารถนำไปสู่กระบวนการแก้ไข/ลดความเสี่ยง ให้ตรงจุด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในข้อ ๗ (๕) การสอบทานให้ส่วนงานมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ และคณะกรรมการฯ เสนอให้มีการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบภาพรวมเชิงระบบเพื่อสามารถประเมินเพื่อลดความเสี่ยงได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา และกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการ แบบ GRC ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยเสนอ</p> <p>๓. ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ไปดำเนินการต่อไป</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
๔.๑.๑	<p>ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง และเห็นชอบแผนดำเนินการสรรหา ซึ่งเป็นการสรรหาแทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยระยะเวลาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุม ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากขาดองค์ประกอบในส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณะกรรมาธิการฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ จนกว่าจะได้องค์ประกอบสภากรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ ซึ่งได้มีกำหนดประชุมเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี</p> <p>มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน ๔ ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) รองศาสตราจารย์ นพ.ธัญญ์ สุภัทรพันธุ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี</li> <li>๒) ศาสตราจารย์ นพ.วีร คุชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ</li> <li>๓) รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</li> <li>๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณวิศรุต ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์</li> </ol>	เห็นชอบ
๔.๑.๓	<p>แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” (เพิ่มเติม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ วรรคห้า ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้</p>	อนุมัติ
๔.๑.๔	<p>แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีแทนศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่สองต่อเนื่องกัน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p>	อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวาระที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
๔.๑.๕	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ แทนท่านเดิม ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งฯ ไปเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูติเดช ชาติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p>	อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูติเดช ชาติวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
๔.๑.๖	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>ตามที่ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรี ลิศกุลฤทธิ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคนต่อไป ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ กำหนดว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงาน จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอชื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีตารา หุ่นสวัสดิ์ และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เป็นกรรมการจากบุคคลภายนอก จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ</p>	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามรายชื่อดังนี้

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๑.๗	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์</p> <p>ตามที่รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคนต่อไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภา จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงาน จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เสนอชื่อศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ และอาจารย์ สพ.ญ.วันทนี รัตนศักดิ์ เป็นกรรมการจากบุคคลภายนอก จึงขอเสนอสมามหาวิทยาลัยอนุมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทั้งคณะ</p>	<p>อนุมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย ศาสตร์ ตามรายชื่อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. อธิการบดี</li> <li>๒. ดร.โชค บุลกุล</li> <li>๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล</li> <li>๔. อาจารย์ ดร.ธิตติคม พัวพันธ์สวัสดิ์</li> <li>๕. ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>๖. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์</li> <li>๗. อาจารย์ สพ.ญ.วันทนี รัตนศักดิ์</li> </ol>
๔.๑.๘	<p>แผนดำเนินการเลือกตั้งข้อมกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างตามที่ศาสตราจารย์ นพ.วชิร ฌชการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ จึงขอลาออกการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผลทำให้กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ ว่างลงก่อนวาระ ๑ ตำแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการเลือกตั้งข้อมกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสมามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เห็นชอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำของศาสตราจารย์ นพ.วชิร ฌชการ คือวันที่ตำแหน่งกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำว่างลง ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งซ่อมมา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</li> <li>๒. เห็นชอบแผนการดำเนินการเลือกตั้งข้อมกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง</li> </ol>	เห็นชอบตามที่เสนอ
๔.๒	<p>ขออนุมัติหลักการ / ขออนุมัติ การเปิดหลักสูตรใหม่</p> <p>- ไม่มี -</p>	
๔.๓	<p>ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล</p>	
๔.๓.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....</p> <p>มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง เพื่อไปจัดทำรายละเอียดของข้อบังคับฯ ให้รอบคอบยิ่งขึ้น</p>	รับทราบ
๔.๓.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....</p> <p>มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง เพื่อไปจัดทำรายละเอียดของข้อบังคับฯ ให้รอบคอบยิ่งขึ้น</p>	รับทราบ
๔.๔	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล</p>	
๔.๔.๑	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอร้องทุกข์กรณีการไม่จ้างต่อจากผู้บังคับบัญชาตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอร้องทุกข์กรณีการไม่จ้างต่อจากผู้บังคับบัญชา นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มีคำวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์รายดังกล่าวแล้ว โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟังได้แล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างไว้ ประกอบกับเหตุผลของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ร้องทุกข์แล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จะโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารได้ ซึ่งสิทธิการไม่ต่อสัญญาจ้างเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ซึ่งเป็นดุลพินิจที่คณะฯ จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองเรื่องการต่อสัญญาจ้าง ที่มีความเห็นว่าการเลิกจ้างตามสัญญา เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรรยกคำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว</p>	เห็นชอบยกคำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ที่เสนอ
๔.๔.๒	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอร้องทุกข์ผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยจำนวน ๔ เรื่อง</p> <p>ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอร้องทุกข์ผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) กรณีหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ไม่อนุมัติสำเนาภาพถ่ายการตรวจศพ (๒) กรณีการคืนสไลด์ชันเนื้อ (๓) กรณีหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ตัดการจ่ายศพ จำนวน ๓ ราย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ และ (๔) การเปิดบัญชีของภาควิชานิติเวชศาสตร์ที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา(หัวหน้าภาค) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็นไม่อนุมัติสำเนาภาพถ่ายการตรวจศพให้ผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรรยกคำร้องทุกข์ โดยมีข้อสังเกตว่า หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าการอนุมัติสำเนาภาพถ่ายการตรวจศพให้ผู้ร้องทุกข์เพื่อประกอบการจัดทำบทความทางวิชาการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ โดยอาจตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อให้ความเห็นประกอบการสั่งการของอธิการบดีได้ ๒. ประเด็นการจ่ายศพของผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นว่า การดำเนินการจ่ายศพของแพทย์ประจำบ้านสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ได้กระทำโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบภาควิชานิติเวชศาสตร์ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติการออกชันสูตรพลิกศพและการตรวจศพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรรยกคำร้องทุกข์ในประเด็นนี้</p>	เห็นชอบยกคำร้องทุกข์ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๕	<p>พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้</p> <p>เพื่อให้การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ในคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน เป็นไปตามที่ข้อบังคับว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนคณะหนึ่ง</p>	<p>เห็นชอบแต่งตั้งนางไซติกา สวานานนท์ และดร.โชค บูลกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน และให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอต่อไปได้</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง</b></p>		
๕.๑	<p>การทบทวนและชี้แจงการดำเนินงานการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติให้นำเรื่องการลงโทษ รายพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งพยาบาลกระทำผิดวินัย กรณีเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยโดยที่ตนเองไม่มีหน้าที่ อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อและรหัสบุคคลของแพทย์เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าแพทย์ได้เขียนใบสั่งยาจริง ตามการตั้งข้อสังเกตของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทบทวนและชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลับแจ้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำเนินการตามมติสภา ครั้งที่กล่าว โดยขอให้พิจารณาทบทวนการลงโทษและชี้แจงให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ชี้แจงว่า คณะฯ ได้พิจารณาทบทวนการลงโทษตามกรอบอำนาจหน้าที่และด้วยความเป็นธรรม จึงเห็นว่ากรณลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่พนักงานรายดังกล่าว มีความเหมาะสมแล้ว พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและการดำเนินการว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ล. ๑๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐</p>	<p>รับทราบ</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง</b></p>		
๖.๑	<p>ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ</p>	
๖.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย (วิธีปกติ ๖ ราย วิธีพิเศษ ๒ ราย) และตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จำนวน ๑ ราย</p>	<p>อนุมัติ</p>
๖.๑.๒	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ</p> <p>ด้วยส่วนงานต่าง ๆ เสนอขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณตามข้อบังคับว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๖ ราย ตามรายชื่อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</li> <li>(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุขุมล จงธรรมคุณ คณะวิทยาศาสตร์</li> <li>(๓) ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ลย์ ปานบ้านเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์</li> <li>(๔) ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</li> <li>(๕) ศาสตราจารย์ พญ.อำไพพรรณ จวนสัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</li> <li>(๖) ศาสตราจารย์ น.พ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</li> </ol>	<p>อนุมัติ</p>
๖.๑.๓	<p>การกำหนดสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ นั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่ส่วนงาน เสนอขอเพิ่มเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.๑ แล้วเห็นสมควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ประสงค์กำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.๑ จำนวน ๑ สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เหตุผล งานวิจัยมีการบูรณาการจากหลายสาขาวิชา และสาขาที่เป็นแกนหลัก คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (๒) คณะพยาบาลศาสตร์ประสงค์กำหนดชื่ออนุสาขาวิชาเพิ่มเติมภายใต้สาขาวิชาที่มีอยู่ตามประกาศ ก.พ.อ.๑ จำนวน ๑ อนุสาขาวิชา คือ ๓๗๐๑ พยาบาลศาสตร์ การบริหารการพยาบาล เหตุผล เพื่อให้ครอบคลุมความเชี่ยวชาญตามกลุ่มสาขาพยาบาลศาสตร์</li> </ol>	<p>เห็นชอบตามที่เสนอ</p>
๖.๑.๔	<p>การเทียบเคียงสาขาวิชา/อนุสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ นั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้พิจารณารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ประสงค์เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.๑ แล้วเห็นสมควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ส่วนงาน</p>	<p>อนุมัติ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๑.๕	<p>ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาการบริหารแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการของผศ.มนตรีธรรม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ นั้น</p> <p>คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นผลงานทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ดังนั้น จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทบทวนสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งผศ.มนตรีธรรม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จากเดิม “สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ” เป็น “สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร” ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของ ผศ.มนตรีธรรม์ ถาวรเจริญทรัพย์ จากเดิม “สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ” เป็น “รหัส ๓๓๐๔ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy)” เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการศึกษาดูแล</p> <p>วิทยาลัยการศึกษาดูแลเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการศึกษาดูแลใหม่ แทนชุดเดิม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามข้อ ๖ (๒) ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการศึกษาดูแล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ จำนวน ๙ ราย ดังนี้ ๑. อธิการบดี ประธาน ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. รัศมีดาร่า หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ ๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนภา กรรมการ ๔. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ ๕. นายกฤษณะ ติวะกฤษณ์กุล กรรมการ ๖. นายแพทย์ชาติร ดงเนตร กรรมการ ๗. นางสาวอนอมวงศ์ เตไพล์พงษ์ กรรมการ ๘. นายกฤษณา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ ๙. นายธนาปณ สิริวัฒนภักดี กรรมการ ๑๐. นายธนทวีวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการ และ ๑๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาดูแล กรรมการและเลขานุการ</p>	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการศึกษาดูแลตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๓	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p> <p>ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติให้วิทยาลัยฯ ทบทวนการแต่งตั้งกรรมการอำนวยการฯ ดังกล่าว บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณารายชื่อจากอธิการบดีแล้ว ตามข้อ ๖ (๒) ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการศึกษาดูแล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้ ๑. อธิการบดี ประธาน ๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ ๓. ดร.ณรงค์ ศรีเลิศสุวรรณ กรรมการ ๔. รศ. ดร.วิษณุ วัลญู กรรมการ ๕. นายเกียรติ โกสีย์เจริญ กรรมการ ๖. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ ๗. นายศักดิ์ชัย กาย กรรมการ ๘. ดร.เจษฎ์สุภา โพธิ์พิมพานนท์ กรรมการ ๙. ดร.กรุณา อักษรารุณ กรรมการ ๑๐. นายสุรพงษ์ แสงอรุณ กรรมการ ๑๑. ศ. นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ กรรมการ ๑๒. รองอธิการบดี กรรมการ ๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ ๑๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ ๑๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี กรรมการ และ ๑๖. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กรรมการและเลขานุการ</p>	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๔	<p>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี และคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๒ หลักสูตร โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้ว ดังนี้</p>	
๖.๔.๑	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี	อนุมัติ
๖.๔.๒	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕	<p>ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร</p> <p>ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รวมจำนวน ๑๔ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๖ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๗ หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ดังนี้</p>	
๖.๕.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๒	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๓	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๔	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๕	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๖	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๗	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๕.๘	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๙	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๑๐	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๑๑	หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๑๒	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๑๓	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๑๔	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖	<p>การพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วและมหาวิทยาลัยได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะ และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่ง สกอ.รับทราบหลักสูตรต่อไป นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะแล้ว และขอปรับชื่อหลักสูตรเป็น “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ” พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว</p>	เห็นชอบ และให้ดำเนินการต่อไป
๖.๗	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๓ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๙ ราย ปริญญาโท ๑๑๒ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๖ ราย และปริญญาตรี ๑๖ ราย อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลำดับที่ ๙๖ ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาบัตรตามที่ได้เสนอแล้ว จากเดิม ไม่ได้รับเกียรตินิยม แก้ไขเป็น เกียรตินิยมอันดับ ๒</p>	<p>๑. อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๓ ราย</p> <p>๒. อนุมัติการแก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้วตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>		
๗.๑	<p>ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วราภรณ์ ศรีโรจนกุล ได้เกษียณอายุงาน (๖๕ ปี) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง สภาคณาจารย์จึงจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุฒ บุษบงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p>	รับทราบ
๗.๒	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>คณะกรรมการสภากาพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ตามมติเวียน ฉบับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอนั้น คณะกรรมการสภากาพยาบาล ได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๙ ราย ดังนี้</p> <p>ก. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จำนวน ๑ ราย ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าไปที่อาคารหอพักนักศึกษา และเอาอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้รับจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ไปเก็บไว้ที่อื่น จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตนตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามข้อ ๔๖ วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่นำมาบังคับใช้ตามข้อ ๖(๓) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงลงโทษตัดค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
	<p><b>ข. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๘ ราย</b></p> <p>๑. กรณีมิได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕ (๒) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ ราย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ ราย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ ราย และสังกัดสำนักงานอธิการบดี ๑ ราย จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๔ ราย</p> <p>๒. กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กระทำการรับเงินสตงการศึกษายกเลิกและออกไปเสร็จรับเงินแล้วทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยเปลี่ยนแปลงรายการยอดเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นยอดผู้ป่วยเครดิตประกันชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลด หรือลบรายการค่ารักษาพยาบาล โดยนำเอาเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยทุจริต จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตหน้าที่ ข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน</p> <p>๓. กรณีที่ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แจ้งหรือเรียกเก็บค่าชุดตะเกียงและอุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดการศพจากญาติผู้บริจาค ร่างกาย และนำเงินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นความผิดวินัยฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๓๐ วรรคสอง และข้อ ๔๖ วรรคสองของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๖๕(๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงลงโทษปลดออกจากงาน โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จลูกจ้าง</p> <p>๔. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยเจตนาทุจริตใช้สิทธิเบิกจ่ายเพื่อนำยาคงกล่าวไปให้บุคคลอื่น จึงเป็นความผิดฐานไม่รักษาสื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย และไม่กระทำการใดๆ อันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน</p> <p>๕. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรณีเขียนบทความวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาบทความหลายแห่งที่เหมือนกับผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น โดยอ้างอิงไม่ถูกต้องตามหลักสากลเป็นการนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ (Plagiarism) จึงเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๓/๑ (๑) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๔๕(๖) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน</p>	
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ</b>		
๘.๑	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๓๘ ในวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.นที รัชชพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล